

## สกอ.จ่อคลอดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร "ป.ตรี-บัณฑิตศึกษา"

นำเสนอเมื่อ : 2 ก.ค. 2558

**สกอ.เตรียมประกาศใช้มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี-บัณฑิตศึกษา เร็วๆ นี้**  
**เชื่อทำให้หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานมากขึ้น ด้าน**  
**รท.ศธ.แนะ ทักมหาวิทยาลัยทบทวนว่ามีจุดบกพร่อง หรือไม่**  
**หากมีให้เร่งแก้ไข ส่วนปัญหาพระราชกฤษฎีกาไทยพาณิชย์**  
**ผู้บริหารธนาคารจะเข้าชี้แจง ต่อที่ประชุมอธิการบดีพรุ่งนี้**

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าววานนี้ (1 ก.ค.) ถึงกรณีสภานิติบัญญัติไทยพาณิชย์ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินฝึกหัดผ่านทางเว็บไซต์สมัครงาน โดยระบุคุณสมบัติเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 14 แห่ง ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทปอ. มรภ.) จะมีการหารือเพื่อกำหนด ทาที่ต่อธนาคารไทยพาณิชย์ในวันพรุ่งนี้ (3 ก.ค.) ว่า เทาที่ทราบธนาคารไทยพาณิชย์ ชี้แจงว่าเป็นการสื่อสารข้อมูลคลาดเคลื่อน ส่วนเรื่องความรู้สึกที่เกิดขึ้นธนาคารคงต้อง ไปทำความเข้าใจกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้อง มองย้อนกลับด้วยว่าสาเหตุใดธนาคารถึง ออกประกาศมาเช่นนั้นหรือว่ากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏยังไม่มีมาตรฐานเท่าที่ควร

**ทั้งนี้หากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ทบทวนแล้วว่าการจัดการเรียนกา**  
**รสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยังมีความบกพร่องอยู่ก็ควรแก้ไขปรับ**  
**ปรุงต่อไป**

ส่วนจะหารือให้สถานประกอบการหรือภาคเอกชนพิจารณาการรับสมัครงานของบัณฑิตด้วยการสอบแข่งขันหรือไม่นี้ เรื่องนี้คงเป็นความสมัครใจของแต่ละ หน่วยงานมากกว่า ซึ่งแต่ละหน่วยงานน่าจะ มีเหตุผลของตัวเองและคงไม่สามารถ จะไปบังคับหรือสร้างกฎเกณฑ์อะไรได้

"ผมไม่ได้บอกว่ามหาวิทยาลัยไหน ดีหรือไม่ดี แต่เมื่อธนาคารออกประกาศมา เช่นนั้นเราต้องมองย้อนกลับมาดูสถาบัน ของเราเองด้วยซึ่งมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ไม่ว่าจะ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏก็ตามจะต้องปรับปรุงพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและ สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการ ให้ได้มากที่สุด ซึ่งถ้ามหาวิทยาลัยพัฒนา ตนเองเป็นที่โดดเด่น หน่วยงานหรือองค์กรแต่ละแห่งก็จะให้ความสำคัญและยอมรับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนั้นเข้าทำงานเอง"

พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าว

ด้าน รศ.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่าผู้ที่จบวุฒิมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีต้องมีมาตรฐานเหมือนกัน แต่อาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของสมรรถนะบาง

ทั้งนี้ได้นัดหมายเสมนวามหาวิทยาลัย ต้องใส่สมรรถนะที่จำเป็นในทศวรรษที่ 21 ไปด้วย ทั้งเรื่องของภาษา ทักษะการปรับตัว การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และภาวะความเป็นผู้นำ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบัณฑิต

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำลังดูแลเรื่องของมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยกำลังจัดทำเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งกำลังจะประกาศใช้ ในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะทำให้หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานมากขึ้น

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด ศธ. กล่าวว่า เท่าที่ทราบข้อมูลเป็นการรับนักศึกษาจาก 14 สถาบันมาฝึกงาน ไม่ใช่การรับเข้าทำงาน ซึ่งองค์กรใหญ่ๆ ก็ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีปัญหาการ เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงิน ผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้น ธนาคารไทยพาณิชย์ จะเขาหารือกับ สกอ. ในวันที่ (2 ก.ค.) และจะเดินทาง ไปชี้แจงต่อ ทปอ.มรภ. ที่ มรภ.รำไพพรรณี จ.จันทบุรี ในวันที่ 3 ก.ค.

ที่มา: [หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ](#)